



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน

ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
นางสาวศิริลักษณ์ พวงจันทร์	๐๓	๑	
นางสาวสุภัทรา กองภา	๐๑	๒	
นางสาวจันทร์จิรา วิสัยเนตร	๐๔	๓	

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เว้นแต่จะมีการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ หรือมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิการรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือเรียกตัว
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๔. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จะเรียกตัวผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้มาแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างที่ว่าง โดยเรียงตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่